

# PUBLIC COMMENT 101



The Duwamish Valley (Thung lũng Duwamish) vẫn được yêu cầu cung cấp các bình luận của công chúng. Chúng tôi đã tạo một hướng dẫn dễ dàng nhằm hỗ trợ tiến hành này!

## Bình luận của công chúng là gì?

Bình luận của công chúng là một tuyên bố bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được ghi lại bởi công chúng và gửi cho một cơ quan trong một khoảng thời gian theo luật định. Đây là phương cách làm các quy trình của chính phủ minh bạch hơn đối với những người dân mà có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định này.

## Tại sao quý vị nên bình luận?

Bình luận là cách quan trọng nhất để tiếng nói của quý vị được nghe trong quá trình đưa ra quyết định. Khi cung cấp những sự kiện hoặc quan điểm còn thiếu sót cho cơ quan, thì việc bình luận của công chúng có thể củng cố quyết định về môi trường,

1

Quý vị là ai? Nhằm giúp phân biệt sự bình luận của quý vị đối với những người khác.

2

Tại sao chủ đề này quan trọng với quý vị? Nó sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng của quý vị như thế nào?

**Tên tôi là Jane Smith. Tôi là cư dân South Park.**

Kế hoạch Tham gia Công đối với Công viên Duwamish Waterway quan trọng với tôi vì tôi sống cách Công viên 4 dãy nhà và tôi muốn gia đình mình được an toàn và lành mạnh khi vui chơi ở đó.

South Park là một cộng đồng Công lý Môi trường. Chúng tôi phải đương đầu với nhiều vấn đề, chẳng hạn như Superfund Site (Địa điểm Superfund), không khí ô nhiễm và công viên hẹp hơn, v.v. Những điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng tôi. Tôi lo ngại đến sự an toàn khi đi bộ hoặc chơi trên bãi biển tại Công viên Duwamish Waterway vì có một số chất ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn dọn dẹp và cần phải xét nghiệm thêm.

Cảm ơn quý vị đã đặt một biển báo cho chúng tôi biết cách giữ an toàn tại Duwamish Waterway Park. Nhưng như vậy là chưa đủ. Tôi nghĩ nên lắp đặt một trạm rửa giống như trạm rửa ở Bãi biển Alki. Điều này rất hữu ích vì tòa nhà chung cư của tôi không có vòi nước bên ngoài để rửa chân và chó của chúng tôi..

Những điểm cụ thể mà quý vị hỗ trợ?  
Những gì quý vị không hỗ trợ?

3

4

Quý vị hỗ trợ những giải pháp nào thay vào đó?

Tài liệu này được tài trợ bởi Khoản trợ cấp Tham gia Cộng đồng từ Bộ Sinh thái Tiểu bang Washington. Nội dung đã được xem xét về tính nhất quán của khoản trợ cấp nhưng không nhất thiết phải được Cơ quan xác nhận.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với jamie@drcc.org hoặc truy cập drcc.org

PLEASE SEE OUR PUBLIC PARTICIPATION AND THE MODEL TOXICS CONTROL ACT: WHAT, WHY AND WHEN TO COMMENT1 FACT SHEET FOR HOW TO MAKE PUBLIC COMMENTS

